



ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ด้วยมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก ประกอบกับได้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อกำหนดมาตรการของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐเกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการเดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่ประเทศหรือเมืองที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) รวมถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านโรคติดต่อในภาวะฉุกเฉิน เพื่อดำเนินการติดตามสถานการณ์รวมถึงกำหนดมาตรการในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวแบบบูรณาการ

ดังนั้น เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ห้ามมิให้ผู้มีอำนาจอนุญาตหรืออนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปราชการ ในต่างประเทศ อนุญาตหรืออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ในพื้นที่ประเทศ เมืองหรือเขตการปกครองที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ซึ่งมีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เว้นแต่ มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของทางราชการ โดยจะต้องขออนุญาตต่อผู้มีอำนาจเป็นกรณีไป และให้ทำรายงานต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทุกกรณี

ประเทศ เมืองหรือเขตการปกครองที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

๒. ในกรณีที่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ในพื้นที่ประเทศ เมืองหรือเขตการปกครองที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตหรืออนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปราชการในต่างประเทศมีคำสั่งยกเลิกการอนุญาตหรืออนุมัติดังกล่าว

๓. ในกรณี ...

๓. ในกรณีที่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผู้ใดเดินทางไปยังหรือแวะผ่านในพื้นที่ประเทศ เมืองหรือเขตการปกครองที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) และกลับมาถึงราชอาณาจักรไทย ให้แจ้งให้ผู้มีอำนาจอนุญาตหรืออนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปราชการ ในต่างประเทศหรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้นั้นทราบโดยเร็วในวาระแรกที่สามารถกระทำได้ นับแต่วันที่เดินทางกลับมาถึงราชอาณาจักรไทย และให้ผู้มีอำนาจอนุญาตหรืออนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปราชการในต่างประเทศหรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้นั้น สั่งให้ผู้นั้นกักกันตนเองในที่พักอาศัยของบุคคลนั้นตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวหรือป่วยด้วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ และมีประวัติใกล้ชิดผู้ที่สงสัยติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) หรืออาการอื่นใดตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด ให้เข้าทำการรักษาในสถานพยาบาลโดยด่วน และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด

๔. ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตหรืออนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปราชการ ในต่างประเทศหรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของผู้นั้น สั่งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกักกันตนเองในที่พักอาศัยของบุคคลนั้นตามข้อ ๓ และให้มอบหมายงาน ให้ปฏิบัติตามความเหมาะสม ณ ที่พักอาศัย โดยต้องรายงานต่อผู้มีอำนาจอนุญาตหรืออนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปราชการในต่างประเทศหรือผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปแล้วแต่กรณี ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกวัน และบันทึกเป็นหลักฐาน

๕. ในกรณีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ต้องแจ้งให้ถือว่าข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผู้นั้นกระทำความผิดวินัย ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการทางวินัยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ พิจารณาดำเนินการทางวินัย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. ในกรณีลูกจ้างตามสัญญาจ้างเดินทางไปต่างประเทศในพื้นที่ประเทศ เมืองหรือเขตการปกครองที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) และกลับมาถึงราชอาณาจักรไทย ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับกองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับกองรายงานอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมทั้งสั่งให้ผู้นั้นกักกันตนเอง ในที่พักอาศัยของบุคคลนั้นตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน นับจากวันที่กลับมาถึงประเทศไทย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเรศ กระจันยรรวิวงศ์)
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ